
 

รายช่ือผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป  ๒๕65 

วันจันทร ท่ี ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕65  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุจิต เพียโคตร ประธานสภาเทศบาล  สุจิต เพียโคตร   

2 นายอรุณ นาหัวนิน รองประธานสภาเทศบาล  อรุณ นาหัวนิน   

3 นายพิชิต ไชยหานาม สมาชิกสภาเทศบาล  พิชิต ไชยหานาม   

4 นายบุญเฮือง จิตชาตร ี สมาชิกสภาเทศบาล  บุญเฮือง จิตชาตร ี   

5 นายสุพจน นาหัวนิล สมาชิกสภาเทศบาล  สุพจน นาหัวนิล   

6 นายสามารถ อุไรศรี สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถ อุไรศรี   

7 นายชูชาต ิยมโคตร สมาชิกสภาเทศบาล  ชูชาต ิยมโคตร   

8 นายมงคล ชาปญญา สมาชิกสภาเทศบาล  มงคล ชาปญญา   

9 นายบรรดาศักดิ์ ขามกอน สมาชิกสภาเทศบาล  บรรดาศักดิ์ ขามกอน   

10 นายมะนูล หินคํา สมาชิกสภาเทศบาล  มะนูล หินคํา   

11 นายสมนึก ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล  สมนึก ชัยหัส   

12 นางสาวมยุรฉัตร ศรีวิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล  มยุรฉัตร ศรีวิวัฒน   

     

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  พรรัชนี ศรีสุดทะ   

2 นายวงสา แกวโบราณ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  วงสา แกวโบราณ   

3 นายอุดม เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  อุดม เจริญศร ี   

4 นายคําพล ยาตาแสง เลขานุการนายกฯ  คําพล ยาตาแสง   

5 นายไว ศรีสุดทะ ท่ีปรึกษานายกฯ  ไว ศรีสุดทะ   

6 นายนรินทร  บุญที ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา  นรนิทร  บุญที   

7 นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล   ธวัชชัย  บึงมุม   

8 นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล   ณิศรา  ทองโคตร   

9 นางสาวกรรณิกา  ศิริอุดม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรณิกา  ศิริอุดม   

10 นางสาวบรรดารักษ ทิพยลม ผูอํานวยการกองคลัง  บรรดารักษ ทิพยลม   

11 นายสมมาตย  วงศสีดา ผูอํานวยการกองชาง  สมมาตย  วงศสีดา   
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

12 วาท่ีรอยตรีเกรียงไกร ไพรทอง ผูอํานวยการกองการศึกษา  เกรียงไกร ไพรทอง   

13 นางปยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  ปยพรรณ  ชัยนิคม   

14 นายปณุชิต ชัยนิคม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  นายปณุชิต ชัยนิคม   

15 นางสาวไอยวริญท สิงหศักดา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ไอยวริญท สิงหศักดา   

16 นางสาวอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  อภิญญา  ฤทธิยา   

17 นายทรงยุธ  คําพรมมา ผูใหญบานนาคํานอย หมู ๑๒  ทรงยุธ  คําพรมมา   

18 นางวรนุช  บุตรศรนีอย บานหนองไหล หมู ๔  วรนุช  บุตรศรีนอย   

19 นายสุริทร  สาระพัน บานนาคํานอย หมู ๑๒  สุริทร  สาระพัน   

20 นายสัมฤทธิ์  ดูนาแกว บานหนองไหล หมู ๔  สัมฤทธิ์  ดูนาแกว   

21 นายอังคาร  อันพิมพ บานสัมพันธ หมู 7  อังคาร  อันพิมพ   

22 นางบัวพันธ  เศษสุวรรณ บานหนองไหล หมู ๔  บัวพันธ  เศษสุวรรณ   

23 นางละอองศิริ  ประทุมชัย บานหนองไหล หมู ๔  ละอองศิริ  ประทุมชัย   

24 นางลําดวน  อุไรศรี บานหนองไหล หมู ๔  ลําดวน  อุไรศรี   

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ 

 

นายนรินทร  บุญที    สวัสดีครับ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา ประชุม 
เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  ๑  ประจาํป 2565  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลนาคํา  มาครบองคประชุมแลวขอกราบเรียนเชิญประธานสภา        
จุดธูปเทียนพระรัตนไตรขอเชิญครับ 

 
นายสุจิต  เพียโคตร   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญสมัยท่ีหนึ่งครั้งท่ีหนึ่งประจําป 2565 และขอดําเนินการ    

ตามระเบียบวาระตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ 

๑. ประกาศอําเภออุบลรัตนเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565 ดวยประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา  
มีความประสงคขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยวิสามัญ      
สมัยท่ี ๑ ประจําป 2565 ตั้งแตวันท่ี 11 - 25 มีนาคม  2565 มีกําหนด
ไมเกิน 15 วันเพ่ือพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมครั้งท่ี  ๑ ประจําป 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565  สําหรับการดําเนินโครงการกอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรสายทางบานนาคํานอยหมูท่ี 12 เชื่อมบานโนนราศีหมูท่ี ๒ 
และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสัมพันธ หมู ท่ี ๗         
คุมดอนยาง รวมท้ังปรึกษาหารือขอราชการอ่ืนๆ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบขอ ๓6 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 และคําสั่งจังหวัด
ขอนแกนท่ี 5044/2560 ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนใหแกรองผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดขอนแกน นายอําเภอ และ
หัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางท่ีเรียกปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน ปฏิบัติหนาท่ีราชการแทน นายอําเภออุบลรัตนจงึใหเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒565 
ตั้งแตวันท่ี ๑๑ – ๒5 มีนาคม 2565 มีกําหนดไมเกินสิบหาวัน จึงประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 ลงชื่อ
นายปรัตกร  บุสาวรรณกร นายอําเภออุบลรัตน  
๒. เรื่องประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลนาคําไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาคํา  ประจําปงบประมาณ 
2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ประกอบกับหนังสือท่ี มท.0810.3/ว6732      
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๒ การจัดทํา
แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมใหเปนไปใหเปนอํานาจผูบริหารทองถ่ิน  

ดังนั้นเพ่ือใหการจัดทําแผนการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  หมวด ๕        
ขอ 26(๒) และเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบท่ัวไปไดรับทราบ  
เทศบาลตําบลนาคํา จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนาคํา 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ โดยใหมีผลตั้งแต        
ณ ประกาศเปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี          
1  มีนาคม พ.ศ. 2565 ลงชื่อ นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ นายกเทศมนตรี
ตําบลนาคํา 
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๓. แนะนําขาราชการใหมยายมาจากเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน นางสาวบรรดารักษ   ทิพยลม มาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ตามท่ีทานสมาชิกสภาทุกทานไดรับสําเนารายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาคําสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี 
21 กุมภาพันธ 2565 ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมตอท่ีประชุมสภา ขอเชิญ
ครับ 

 
นายบรรดาศักดิ์  ขามปอม    เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา และทานสมาชิกสภา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทุกทาน   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ไดทําการตรวจ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคําสมัยสมัยแรก ประจาํป 2565 
เสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมดังกลาวเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคําตอไปครับ 

 
นายสจุิต  เพียโคตร  ขอใหท่ีประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาฯ ท่ีแลว วามีขอความตอนใดควรแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
ท่ีประชุม  ไมมี 
 
นายสจุิต  เพียโคตร  ถาไมมีสมาชิกฯทานใดจะเสนอความเห็นหรือแกไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ ในบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ผมขอมติท่ีประชุมวาสมาชิกสภา

ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจาํป 2565 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565  โปรดยกมือ
ครับ 

 
ท่ีประชุม  ยกมือรับรอง  ๑๑ เสียง 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๕  
ดวยคะแนนเสียง  ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง  งดออกเสียง
จํานวน ๑  เสียง (ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา) 
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ระเบียบวาระท่ี ๓    ญัตติเพ่ือพิจารณา  

3.1 เรื่ องขอความเห็นชอบออกเสียงประชามติหรือรับฟง       
ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือจัดหาท่ีดินเปนสถานท่ีท้ิงและฝงกลบขยะ 

 
นายสจุิต  เพียโคตร   ขอเชิญนายกเทศมนตรไีดเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวพรรัชนี  ศรีสุดทะ   เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา ขาพเจาขอเสนอญัตติวาระ 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา แจงเพ่ือโปรดพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบออกเสียงประชามติในการ 

 จัดหาท่ีดินเพ่ือเปนบอฝงกลบขยะเขาสูสภาเทศบาลตําบลนาคํา  ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสา มัญครั้ ง ท่ี  ๑ ประจํ าป  2565 ให เปน ไปตาม
พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496 แก ไขเ พ่ิมเติม ถึงฉบับ ท่ี  14          
พ.ศ. 2562 มาตรา 32 ทวิและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพ่ือใหสามารถดําเนินการ       
ในการจัดหาสถานท่ีท้ิงและฟงกลบขยะตอไปได จึงขอเสนอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลในการดําเนินการจัดประชามติหรือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายบันทึกนี้ขอไดโปรด
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคําเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
นายสจุิต  เพียโคตร   มีสมาชิกฯทานใดตองการแสดงความคิดเห็นหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพจน  นาหัวนิล   ผมเห็นดวยกับญัตติของทานนายกเทศมนตรี   ท่ีจะขอมติเพ่ือ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ซ้ือท่ีดินในครั้งนี้ครับ เนื่องจากในอําเภออุบลรัตนนั้นมีเทศบาลท้ังหมด       

๓ เทศบาล  เทศบาลอ่ืนๆนั้นมีท่ีจัดการท่ีท้ิงขยะ  ยกเวนท่ีเทศบาลตําบล  
นาคําเทานั้นในขณะนี้ยังไม มี ท่ี ท้ิงขยะ   ผมยินดีเปนอยางยิ่ ง ท่ีทาน
นายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติเรื่องนี้ ถือเปนเริ่มตนการจัดการบริหารขยะท่ีดี
ครับ 

 
นายพิชิต  ไชยหานาม   ผมตองการทราบรายละเอียดของโครงการฯเพ่ิมเติม ในเรื่องของ 
สมาชิกสภาเทศบาล สถานท่ี  ในเอกสารท่ีไดรับนั้นมีแครายละเอียด ขนาดของบอฝงกลบ แต

ตองการทราบวา พ้ืนท่ีท่ีตองการใชงานท้ังหมดประมาณก่ีไร การใชไฟฟา
และมาตรการผูท่ีฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางไร ซ่ึงปญหาเหลานี้ท่ีจะเกิดข้ึน
แนนอนในอนาคต อยากใหอธิบายใหชัดเจนครับ 
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นายบุญเฮือง จิตชาตร ี   ในเรื่องของการขอรับฟงความคิดเห็นประชาชน เพ่ือจัดหาท่ีดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เปนสถานท่ีฝงกลบขยะ กระผมเห็นชอบและเห็นควรใหมีการใหประชาชน

ออกเสียงประชามติ  แตอยากทราบรายละเอียดของสถานท่ี  ท่ีดินและ
ผลกระทบตอชุมชน ขอเสนอความเห็นใหมีการจัดหาท่ีดินหลายท่ี  ไมใช   
ท่ี เดียวและเปนสถานท่ีใด หากไดดําเนินการสํารวจแลวขอใหแจง
รายละเอียดใหท่ีประชุมทราบดวย 

 
นายมะนูล  หินคํา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทานครับ สําหรับการพิจารณาในวันนี้  เพ่ือขอ 

ความเห็นชอบเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอน ยังไมไดเปนการ
จัดซ้ือท่ีดินครับ 
 

นายสจุิต  เพียโคตร   มีสมาชิกฯทานอ่ืน มีขอสงสัยอีกหรือไม ครับ หากไมมีจะขอให 
ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาฯชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 
 
ท่ีประชุม    ไมมี 
 
นายนรินทร  บญุที   การจัดหาท่ีดินเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา 
เลขานุการสภาฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการจัดหาท่ีดินกําจัดขยะแบบฝงกลบ   

เพ่ือจัดซ้ือท่ีดินใชสําหรับเปนแหลงกําจัดขยะแบบฝงกลบในพ้ืนท่ีตําบล    
นาคํา ท่ีดินเปนจํานวน ๕ ไร เพ่ือใหสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีชุมชนมีความ
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ลดการปนเปอนสิ่งสกปรกสูแหลงทรัพยากร
น้ําในพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการชะลางขยะท่ีไมได กําจัดขยะอยางเหมาะสม
งบประมาณไมเกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการฝงกลบ คือการขุดหลุมลึก
ท่ีสุด 5 เมตร  ทําการฝงกลบขยะเปนชั้นๆ แลวแตปริมาณขยะ  ซ่ึงการ
บริหารตองทําแบบควบคุม  เนื่องจากถาไมควบคุมก็จะมีผูลักลอบไปท้ิงขยะ  
ดังนั้นการควบคุมคือการมีรั้วรอบขอบชิด  จะใหเขาไปในพ้ืนท่ีเฉพาะ
เจาหนาท่ีของเทศบาลเทานั้น  ระบบไฟฟาจะตองมีอยางแนนอน อาจจะ
เปนไฟฟาโซลาเซลล เพ่ือใหมีแสงสวาง ตอมาในเรื่องของถนน ตองมีถนน
ทางเขาท่ีสามารถสัญจรไดสะดวกใหรถบรรทุกขยะวิ่งผานไดสะดวก 
ประชาชนท่ีมีบริเวณท่ีไรท่ีนาบริเวณใกลเคียงจะไดรับประโยชน ท้ังนี้ตอง
ข้ึนอยูกับพ่ีนองประชาชนท่ีชวยตองชวยการคัดแยกขยะ  ควรจะรณรงคการ
คัดแยกขยะ  โดยเฉพาะขยะเปยก  สวนขยะรีไซเคิลนั้นไมมีปญหา ขยะรี
ไซเคิลนั้นขายใหกับเทศบาลได  สวนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อตอง    ทํา
การแยก  เชนกระปองสเปย กระปองยากันยุง แบตโทรศัพทมือถือ ตอไป
พวกขยะติดเชื้อเทศบาลไดจัดถังขยะสีแดง เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดนําขยะ
ไปท้ิงไวแลวเทศบาลก็จะไปเก็บตามหวงเวลา สวนขยะอินทรียหรือ     



 

-7- 
เศษอาหาร  ใหประชาชนชวยกันกําจัดใหเปนประโยชนเชนนําไปทําปุยหมัก  
หากใหเทศบาลเปนผูนําขยะเปยกมาท้ิง จะกลายเปนแหลงเพาะพันธท่ี
สวนรวมของหนู หมาจรจัด และแมลงวัน โดยเฉพาะแมลงวัน จะสรางความ
เดือดรอนท่ีอยูใกลเคียง  ควรแยกขยะแตละประเภทท่ีเปนขยะท่ัวไปและ
ขยะท่ียอยสลายยาก  พวกถุงพลาสติกเศษผาตางๆก็จะเหลือนอยลง  การ
แกไขปญหานี้ข้ึนอยูกับพ่ีนองประชาชน จะแยกขยะตั้งแตตนทางหรือไม  
นโยบายของทานนายกเทศมนตรี ไมตองการใหมีถังขยะไวหนาบาน  
เนื่องจากแลดูไมสวยงามและมีขอจํากัดของงบประมาณ  ทําใหไมสามารถมี
ถังขยะไวทุกบาน   

ตอมาในการบริหารจัดการขยะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการในการลดขยะใหเหลือศูนย หรือ Zero Waste แตละบานไมใหมี
ขยะ เพ่ือใหหมูบานดูสวยงาม ซ่ึงตามหลักความเปนจริง เปนไปไดยากท่ีทุก
บานจะไมมีขยะเลย   

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองทํากําจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูลตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ 2496 (๓)  
การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เหตุนี้จึงตองทําในการกําจัดขยะมูลฝอย  
หากไมทําถือวาผิด กรณีท่ีเทศบาลไมทําการกําจัดขยะ  หากมีประชาชน
รองเรียน และหากไมทําตามอํานาจหนาท่ีถือวามีความผิด  ถือวาเปนการ
ละเวนหนาท่ี การท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอเขามาขอมติ  หากสภา
เทศบาลไมเห็นชอบ ประชาชนอาจจะรองเรียนได 

เหตุท่ีตองเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลเพราะวา
การบริหารจัดเก็บขยะมีคาใชจาย  เม่ือมีบอขยะแลว ในอนาคตจะตองมี
ภาระคาใชจายตอเนื่อง  จึงตองขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล  ในสวนท่ี
คาดวาจะเกิดผลกระทบตอชุมชนนั้น ก็ตามท่ีไดนําเรียนเบื้องตนครับ 

งานสุขาภิบาล สํานักปลัด ไดดําเนินการจัดทําโครงการบริหาร
จัดการขยะพ้ืนท่ีตําบลนาคํา ในการใหความรูกับพ่ีนองประชาชน  ในการ
คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง  เริ่มตนโครงการลําดับท่ี ๑ คือบานนาคํา  ลําดับ
ตอไปคือหมูท่ี ๒ บานโนนราศรีตอนนี้เริ่มตนไปแลว หากมีโครงการอบรม
หมูบานใดขอฝากผูใหญบาน ผูนําหมูบาน ประกาศเชิญชวนใหพ่ีนอง
ประชาชนเขารวมอบรมใหจะไดจัดการคัดแยกขยะใหถูกตอง  และขอความ
รวมมือใหสมัครเปนสมาชิก ธนาคารขยะ  เนื่องจากจัดการขยะแลวก็นําไป
ขายตอธนาคารขยะครับ 

 

นายสจุิต  เพียโคตร   ขอขอบคุณทานปลัดเทศบาลครับมีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัย 

ประธานสภาเทศบาล  ในรายละเอียดขอเชิญ อภิปรายไดครับ 
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นายบุญเฮือง จิตชาตรี   อยากทราบสถานท่ีเพ่ือประกอบการตัดสินใจครับ และวันนี้หาก 

สมาชิกสภาเทศบาล  ทางสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  หลังจากนี้ใหดําเนินการ ใหแลวเสร็จ 

ภายใน ๙๐ วัน  และผมเห็นดวยกับการแยกขยะในครัวเรือน  โดยเริ่มตน

จากครัวเรือนของเราเอง อยากใหมีแรงจูงใจบานท่ีทําสําเร็จใหมีการมอบ

รางวัลเล็กๆนอย และสุดทายคือการขายขยะรีไซเคิลใหธนาคารขยะ ไม

อยากใหสมาชิกตองเพ่ิมเงินจากการขายขยะ 

 

นายสจุิต  เพียโคตร   ขอใหเลขานุการสภาฯไดชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

นายนรินทร  บุญที   พ้ืนท่ีท่ีพิจารณาดําเนินโครงการ มี ๓ จุด ๑.บานนาคํานอยหมู ๑๒     

เลขานุการสภาฯ  ดานทิศใตจากฟารมหมู  ๒.ทิศตะวันตกของ บานโนนราศรี  หมู  ๒            

๓.บานกุดกระหนวน หมู ๓ หากสภาเทศบาลเห็นชอบแลว คณะกรรมการฯ

จะรวมกันพิจารณาจุดท่ีจะเกิดปญหานอยท่ีสุด ไมไดเจาะจงพ้ืนท่ีใดเปน

พิเศษ และจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

 

นายมงคล  ชาปญญา   ผมเห็นดวยกับการเสนอขอญัตติเรื่องความออกเสียงประชามติ 

สมาชิกสภาเทศบาล หรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือจัดหาท่ีดินเปนสถานท่ีท้ิงและฝง

กลบขยะ ในวันนี้ เพ่ือนําไปพิจารณาวาจะจัดซ้ือหรือไม หากมติเห็นชอบ

เห็นควรใหดําเนินการตอไปครับ 

 

นายสจุิต  เพียโคตร  เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยหรือจะอภิปราย ดังนั้นผมจะขอ 
ประธานสภาฯ   มติท่ีประชุม  ตามระเบียบวาระท่ี ๓.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบออกเสียง 

ประชามติหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือจัดหาท่ีดินเปน
สถานท่ีท้ิงและฝงกลบขยะ ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 

ท่ีประชุม  ยกมือเห็นชอบจํานวน ๘ เสียง , ไมเห็นชอบจํานวน – เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง (ประธานสภาฯ,นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน.

นายมะนูล  หินคําและนางสาวมยุรฉัตร  ศรีวิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มีมติเห็นชอบเรื่อง ขอความ

เห็นชอบออกเสียง ประชามติหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือ
จัดหาท่ีดินเปนสถานท่ีท้ิงและฝงกลบขยะ  ดวยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 
ไมเห็นชอบจํานวน - เสียง  งดออกเสียงจํานวน ๔  เสียง 
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นายสจุิต  เพียโคตร  ตอไปเปนญัตติเพ่ือพิจารณา ๓.๒ เรื่อง การขออนุมัติใชจายเงิน 
ประธานสภาฯ   สะสม ขอเชิญนายกเทศมนตรีไดเสนอรายละเอียดครับ 
 
นางสาวพรรัชนี  ศรีสุดทะ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ขาพเจาขอเสนอญัตติ วาระแจงเพ่ือ 
นายกเทศมนตรี โปรดพิจารณา  เรื่อง การขออนุมัติใชจายเงินสะสมตามแผนงานโครงการ

ใชจายเงินสะสมครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๕ จํานวน ๒ โครงการ 
๑. โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายทางบานนาคํา

นอย หมูท่ี ๑๒ เชื่อมบานโนนราศี หมูท่ี ๒ ประมาณงานกวาง 

๕.๐๐ ม.ยาว ๖๗๐ ม. ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓,๓๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๘,๖๐๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาดวย   

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสัมพันธ หมูท่ี ๗ 

คุมดอนยาง ปริมาณงานผิวจราจร กวาง ๕.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ 

ม. หนา ๐.๑๕ ม.งบประมาณ ๑๗๑,๗๐๐ บาท รายละเอียด

ตามเอกสารท่ีสงมาดวย 

เขาสูสภาเทศบาลตําบลนาคํา ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ    

ครั้ ง ท่ี  ๑  ประจํ าป  ๒๕๖๕  เ พ่ื อ ให เ ป น ไปตามร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . ๒๕๔๗  ข อ  ๘๙  ร ายละ เ อี ยดปรากฏตาม

เอกสารแนบทายบันทึกนี้ ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือพิจารณาตอไปคะ 

 

นายสจุิต  เพียโคตร   ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในรายละเอียดขอเชิญอภิปรายได 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

 

ท่ีประชุม    ไมมี 

 

นายสุจิต  เพียโคตร   ขอใหเลขานุการสภาฯชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

 

นายนรินทร  บญุที  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
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เลขานุการสภาฯ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔) พ.ศ ๒๕๖๑ ขอ 89 กรณี

จายเงินสะสมตองไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ และตองอยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตองเก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม ท่ีจะทําเพ่ือ

บําบัดความเดือดรอนของประชาชน และทางเทศบาลตําบลนาคําไดนําสง

เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอย

แลว  และกันเงินไวใชจายเงินเดือนบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนแลว 

โครงการกอสรางถนนลูกรังนี้  ทําเพ่ือประชาชนไดมีถนน เพ่ือขนสง

ผลิตภัณฑทางการเกษตร เพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชนและ

บริการประชาชน  ขณะนี้เทศบาลกันเงินไวตามระเบียบและมีเงินสะสม

เพียงพอท่ีจะใชจายได 

 

นายสจุิต  เพียโคตร   ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในรายละเอียดขอเชิญอภิปรายได 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

 

นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน  ผมเห็นดวยกับโครงการถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หากมีงบเหลือ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายพิชิต  ชัยหานาม   อยากทราบรายละเอียดจากกองชาง เนื่องจากดูจากแบบของกอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  ชางแลวไมคอยเขาใจ 

 

นายบุญเฮือง จิตชาตรี   ผมเห็นดวยกับโครงการกอสรางถนนลูกรัง และขอบคุณแทนพ่ีนอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประชาชนครบั 

 

นายสจุิต  เพียโคตร   ขอเชิญผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

   

นายสมมาตย  วงศสีดา   เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร  และ 

ผูอํานวยการกองชาง  สมาชิกสภาฯทุกทาน การกอสรางถนนลูกรัง หากเปนแบบอัดแนนทีละชั้น 

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมสามารถทําได จึงไดประมาณ

ราคา การคันคูเฉลี่ยเกลี่ยเรียบ  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เซนติเมตร     
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การวางทอเนื่องจากมีขอจํากัดดวยงบประมาณ จึงใหใส ๑ จุด ทอ คสล.

หนา ๓๐ เซนติเมตร  จํานวน ๑๒ ทอ จึงขอชี้แจงใหทราบดังนี้ครับ 

 

นายสจุิต  เพียโคตร  เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยหรือจะอภิปราย ดังนั้นผมจะขอ 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุม ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบอนุมัติใชจายเงินสะสมตาม

แผนงานโครงการท้ังสองโครงการ โปรดยกมือครับ 
 
ท่ีประชุม  ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธาน

สภาฯ) 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มีมติเห็นชอบเรื่อง การขอ

อนุมัติใชจายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใชจายเงินสะสมครั้งท่ี ๑ 
ประจําป ๒๕๖๕ จํานวน ๒ โครงการ  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง งด
ออกเสียงจํานวน ๑  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายสจุิต  เพียโคตร  ไดรับแจงจากทานพระครู เจาอาวาสวัดนาคํา ฝากแจงเรื่องการจัด 
ประธานสภาฯ งานสงกรานต ในวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ครับ 
 
นางสาวพรรัชนี  ศรีสุดทะ   ขอขอบคุณทุกๆทาน ท่ีใหความเห็นชอบและสนับสนุนทุกโครงการ  
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา ท้ังนี้ ทุกอยางก็เพ่ือประโยชนของประชาชนชาวตําบลนาคํา  และมี 

ขอเสนอแนะเรื่อง การไปรวมงานศพ ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯทานท่ี
ไมติดภารกิจนําพวงหรีดไปมอบใหกับผูเสียชีวิต เพ่ือเปนการแสดงความ
เสียใจและไมทอดท้ิงผูวายชนม จึงขอใหทานประธานสภาฯ เปนผูประสาน
มอบพวงหรีดใหกับตัวแทนสมาชิกท่ีจะไปรวมงานศพคะ 
 

นายสจุิต  เพียโคตร  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ทานใดเสนออะไรในท่ีประชุมแลว ขณะนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอ 

ปดประชุม  สวัสดีครับ 
 
เลิกประชุม    เวลา ๑๑.๓๐ น. 

     (ลงชื่อ)  
                     (นายนรินทร  บุญที)  
     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคํา / ผูจดรายงานการประชุม 


